



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๙๑๒ ลว ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการจำนวน ๓๕ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง และตำแหน่งจังหวัด
ชายแดนใต้ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโอฬาร พิทักษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอรุณี สุขน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ต.๒๐๐) กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	๒๐๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๖ ๒. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ <u>เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔</u> <u>เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕</u> <u>เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖</u>
๒	นายสุรนนท์ หล้าริ้ว นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (๘๙๕) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๙๕	๑. การดำเนินงาน จัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ ๗ ๒. การใช้สื่อที่เหมาะสมในงานนิทรรศการส่งเสริมการเกษตร	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓	นายอุดมพงษ์ ดวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๒๕๕) กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ	๑๑๒๕๕	๑. การส่งเสริมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริม ให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชน ๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ทั้งระบบ	
๔	นางสาวพนอรศรี ศรีวีโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๔๗๐) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑๔๗๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๒. การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการพัฒนาแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕	นางสาวจิราวดี สุธงน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๐๗) สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๐๗	๑. ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. การพัฒนางานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๖	นางสาวเกษิณี ศรีไพโร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๑๐๑) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ	๓๑๐๑	๑. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ปี ๒๕๕๗ จังหวัดชัยภูมิ ๒. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) จังหวัดชัยภูมิ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๗	นางวันวิสา ตระกูลวรปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๖๘) สำนักงานเกษตรอำเภอมะแม่ง จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมะแม่ง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๖๘	๑. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ๒. การพัฒนาคุณภาพข้าวสู่มาตรฐาน GAP	หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๘	นายบัณฑิต ชาวสวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๐๖) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๐๖	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักประจำปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตำบลโนนเพ็ดและตำบลวังไม้แดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน (เชิงชีววิธี) ภายใต้ศูนย์บริหารและจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๙	นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๐๐๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	๕๐๐๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จังหวัดสิงห์บุรี ๒. การสนับสนุนการรับรองแหล่งผลิตตามกระบวนการจัดการ คุณภาพ: GAP ข้าว เพื่อใช้รับประทานและแปรรูป จังหวัดนนทบุรี	หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๐	นายวุฒิชัย จิตร์การ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๐๑๑) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๖๐๑๑	๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๗ ๒. การตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยการบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา
๑๑	นางสาวมะลิวรรณ จุฑา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๓๘๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	๗๓๘๕	๑. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกร รายแปลงของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร	การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕
๑๒	นายณรงค์ แสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๘๕๖) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	๗๘๕๖ ๑	๑. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖ ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๑๓	นางสาวกัญติญาดา เบ็ญพาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๒๙) สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๗๙๒๙	๑. ผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๖ ๒. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๔	นายประธาน สอนทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๑๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี	๘๑๐๐	๑. การส่งเสริมและพัฒนาางานยูวเกษตรกรอำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี ๒. การบริหารจัดการ ICT สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร	

ลำดับ ที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ ตำแหน่ง	เลขที่ ตำแหน่ง	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๕	นางสาวอัมไพ สวนขำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๑๐๓) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	๘๑๐๓	๑. การดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ๒. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในมิติใหม่ (MRCF system) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๖	นายชำนาญ เมืองลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๑๒๗) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	๘๑๒๗	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๑๗	นางนันทกานต์ แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๙๔๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	๘๙๔๑	๑. ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๖ ๒. การส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนจังหวัดสงขลา	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๘	นายธนภุต จันทศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๖๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๑๑	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๖/๕๗ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินวิสาหกิจชุมชน ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)